



โรงเรียนมีชัยพัฒนา

Mechai Bamboo School

จดหมายข่าวโรงเรียนมีชัยพัฒนา ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555



โทรทัศน์

CSR

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 รายการโทรทัศน์ครู ได้มาถ่ายทำรายการที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา โดยเน้นการเรียนการสอนวิชาธุรกิจครบทุกขบวนการเรียนรู้ นักเรียนเป็นผู้ให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจสวนเศรษฐกิจ ธุรกิจจิ้งหรีด ธุรกิจพันธ์กระเป่า ธุรกิจเสื่อสวย ซึ่งนักเรียนสามารถทำงานได้ครบทุกกระบวนการอย่างสนุกสนาน และเข้าใจขบวนการทำธุรกิจของตนเองเป็นอย่างดี ■



สพจ. บุรีรัมย์เขต 2

เยี่ยมชมโรงเรียน



เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการเขตพื้นที่การศึกษามุขมนตรีเขต 2 ศึกษาพิเศษ และผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 79 โรงเรียน เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนโดยศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและสวนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน โดยมีนักเรียนเป็นผู้นำดูงานและอธิบายเรื่องราวต่างๆ ของโรงเรียนกับคณะดูงานในครั้งนี้ด้วย ■

โครงการ ร่วมมือ ร่วมใจ สวมหมวก นิรภัย



โรงเรียนมีชัยพัฒนาได้จัดโครงการร่วมมือร่วมใจสวมหมวกนิรภัย เป็นโครงการของสถานักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนาร่วมมือกับสถานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการและรับหมวกนิรภัยทั้งหมด 31 ใบ (เป็นนักเรียนระดับอนุบาลา - 2 และ ป.1) ■



สายฟ้าแลบ



English

โครงการ SOLS 24/7 English Training Program อบรม "ภาษาอังกฤษ หลักสูตรเร่งรัด (สายฟ้าแลบ)" จัดโดยโรงเรียนมีชัยพัฒนา ร่วมกับ SOLS 24/7 โครงการ English สายฟ้าแลบ จัดขึ้นในระยะเวลา 3 เดือน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 3 มิถุนายน 2555 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าเรียนจำนวนมาก โดยแบ่งกลุ่มการเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม และสามช่วงเวลา กลุ่มที่ 1 เวลา 06.00 - 07.30 น. เป็นกลุ่มคณะครู เจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่ VDP ของโรงเรียนมีชัยพัฒนา กลุ่มที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. เป็นคณะครูจากโรงเรียนอื่น ๆ กลุ่มที่ 3 เวลา 16.30 - 18.00 น. เป็นนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา โดยครูผู้สอนจากมาเลเซีย ใช้เทคนิคการสอนที่อิงนวัตกรรมตามหลักวิทยาศาสตร์และจัดระบบการเรียนไวอากรรณ์ เป็นสูตร ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ภายใน 3 เดือน โรงเรียนมีชัยพัฒนาจะจัดการอบรมแบบนี้ ขยายไปยังผู้สนใจในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป ■

VALENTINE'S DAY

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำอาหารเนื่องในวัน Valentine's Day ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก ได้จัดทำ ขนมทั้งหมด 4 อย่าง เพื่อมอบให้เพื่อนๆ และคุณครู ได้รับประทานสำหรับวันพิเศษ และแสดงถึงความรักความสามัคคี สำหรับการทำงานกลุ่มในครั้งนี้ คือ แอปเปิ้ลกรอบ สตอเบอร์รี่ ชูปังแป้งทอด ข้าวเหนียวสามรัก วุ้นผลไม้รวม และมันฝรั่งลอยแก้ว ■

